



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โลกวันนี้ คอลัมน์ จุก (ละหุก) คิด (7 พ.ค.61)</p>	<p><b>แผนปฏิรูปด้านสาธารณสุข</b></p> <p>-เสนอบทความว่า กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพได้เคลื่อนไหวต่อต้านซูเปอร์บอร์ดสุขภาพ ตามแผนปฏิรูประบบสาธารณสุข ของ สธ. ที่ตัดขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยมีคณะกรรมการ 45 คน แต่มีประชาชนแค่ 3 คน ที่เหลือ 42 คนเป็นข้าราชการวิชาชีพทางการแพทย์ ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการค้าฯ และกระทรวงกลาโหม ซึ่งภายใต้การปฏิรูปประเทศของรัฐบาลทหาร มีกระแสข่าวอย่างต่อเนื่องว่า ผู้มีอำนาจและข้าราชการบางกลุ่มพยายามจะล้มระบบ 30 บาทให้ได้ อ้างว่าเป็นภาระงบประมาณประเทศ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพจึงเชื่อว่า ซูเปอร์บอร์ดสุขภาพคือจุดเริ่มต้นการทำลายระบบ 30 บาท และสุดท้ายจะกลายเป็นระบบสงเคราะห์หอนาถาในที่สุด</p>
<p>มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ กรุงเทพมหานคร แนวหน้า ข่าวสด คมชัดลึก ไทยโพสต์ THE NATION BANGKOK POST (5 พ.ค. 61)</p>	<p><b>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิด กม.</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 300 นาย เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่กรมโรงงาน เจ้าหน้าที่สรรพากร ตรวจค้นตลาดใหม่ดอนเมือง 12 จุด พบบางร้านเป็นโรงงานผลิตสินค้าไม่ได้มาตรฐาน และอย.ปลอม และเอกสารที่ใช้เป็นส่วนผสมทำเครื่องสำอางจำนวนมาก ได้ยึดสินค้าให้อย. ตรวจสอบ</p> <p>โดยตรวจค้นอาคารเลขที่ 199/260 ด้านล่างเปิดเป็นร้านขายของมือสอง พบสบู่ น้ำนมพรีมพรายและสินค้าเมจิกสกิน ส่วนร้านใจดี อาคารเลขที่ 199/225 พบส่วนผสมของครีมสูตรต่างๆ ครีม สบู่ก้อน เครื่องสำอางที่ไม่มีฉลากและเตียงนอนหน้า มีการผลิตบรรจุภัณฑ์เอง มีห้องเก็บส่วนผสมของครีมและสบู่ก้อนบรรจุจำนวนมาก เช่น สเต็มเซลล์, มาส์กแพลงก์ตอน, ครีมซูเปอร์ไวท์, ครีมไฮเตอร์ เป็นต้น</p> <p>ภก.ประพนธ์ อางตระกูล ที่ปรึกษา อย. แนะนำวิธีตรวจสอบว่าเป็นเครื่องสำอางอันตรายหรือไม่ 1.เข้าเว็บไซต์ อย. และพิมพ์หมายเลขจดแจ้ง 10 หลัก เพื่อตรวจว่ามีกรจดแจ้งหรือไม่ และชื่อที่อยู่ของผู้ผลิตตรงหรือไม่ หากเป็นเครื่องสำอางที่ห้ามใช้ ในเว็บไซต์จะมีรูปของตัวผลิตภัณฑ์และยื่นข้อแสดงให้เห็น 2.ใช้ oryor smart application</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ (5 พ.ค. 61)</p>	<p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ทท. เปิดเผยกรณี พ.ต.ท.สันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตรองผู้กำกับการสันติบาล 2 ชัดขวางเจ้าหน้าที่เข้าตรวจภายในตลาดใหม่ดอนเมืองว่า ผู้ใดที่เข้ามาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะดำเนินการทันที ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจบางรายที่เป็นสายแจ้งให้แม่ค้าพ่อค้าเก็บของเพราะจะมีเจ้าหน้าที่ อย. เข้ามาตรวจสอบ จะถูกดำเนินคดีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์ แนวหน้า กรุงเทพมหานคร มติชน (6พ.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. นำกำลังตำรวจกว่า 700 นายเข้าตรวจค้นตลาดใหม่ดอนเมือง 24 จุด และกล่าวไว้ว่า 3 วันที่ผ่านมา มีการตรวจค้นทั้งหมด 157 จุด พบร้านค้ามีผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย 122 จุด จับกุมผู้ต้องหาได้ 122 ราย ตรวจยึดของกลางได้ทั้งหมด 160,294 ชิ้น เครื่องจักร 3 เครื่อง รวมมูลค่าของกลางประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งจะตั้งสารบางอย่างให้อย.ไปตรวจสอบ เพื่อแจ้งข้อหากับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการต่อไป ส่วนของกลางที่ยึดมาได้ จะให้ศาลมีคำสั่งว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ</p>
<p>เดลินิวส์ (6พ.ค.61)</p>	<p>-ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.จะทำงานร่วมกับตำรวจจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยจะมีการปรับปรุงระบบติดตามตรวจสอบให้รัดกุมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เมื่อหลายเดือนก่อน อย.เคยมาตรวจสอบสถานที่แห่งนี้แล้ว แต่ด้วยพื้นที่กว้างทำให้ตรวจได้ไม่หมด อาจมีการลักลอบขายกันอยู่ และจะมีการปรับปรุงการทำงานของอย.ต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ตามที่ อย.เตรียมออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขภายในเดือน มิ.ย.2561 เกี่ยวกับการตรวจสอบสุลักษณะของสถานที่ผลิตเครื่องสำอางนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกตรวจสถานที่ผลิตเครื่องสำอางทุกแห่งในพื้นที่ภายในเวลา 3 เดือน หลังประกาศฯ มีผลใช้บังคับ ถ้าไม่พบสถานที่ผลิตตามที่จัดแจ้งไว้ จะส่งเรื่องให้อย.ดำเนินการเพิกถอนเลขจดแจ้ง ถ้าสถานที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า ไทยรัฐ สยามกีฬา มติชน ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ (6พ.ค.61) ข่าวสด คมชัดลึก สยามรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ ไทยโพสต์ มติชน ไทยรัฐ (7 พ.ค.61)</p>	<p>ตามที่กฎหมายกำหนด จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ดังนั้น ขอแจ้งผู้ประกอบการเครื่องสำอางทุกราย หากไม่ประสงค์ที่จะผลิตเครื่องสำอางตามที่จัดแจ้งไว้ ขอให้มายกเลิกเลขจดแจ้งโดยเร็ว จากนั้น สสจ.ทั่วประเทศจะร่วมกันออกตรวจสอบ กวาดล้างผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย ทั้งสถานที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สิ้นและเมจิกสกิน หากพบยังคงมีการจำหน่ายจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด</p> <p>-เสนอข่าว นายอรณา กฤษฏี หรือ ม้า เดินทางเข้าพบ พ.ต.ท.ทรงพล หมอกกลิ่น สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. เพื่อให้ปากคำ ระบุว่า รับงานรีวิวลินค้าเมื่อปีที่แล้ว โดยมีคนกลางมาติดต่อ ได้ค่าจ้าง 20,000 บาท และนำสินค้าพร้อมสคริปต์มาให้ ช่างกล้องสินค้ามีรายละเอียดชัดเจน ทั้ง อย. วันที่ผลิตและวันหมดอายุ ดูน่าเชื่อถือ จึงรีวิวให้เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และยอมรับว่าไม่เคยลองใช้ จึงอาจจะเข้าข่ายโกหกหลอกลวงผู้บริโภค มีโทษทั้งจำและปรับ พนักงานสอบสวนประชุมพิจารณาอีกทีว่าจะเข้าข่ายกระทำความผิดหรือไม่</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัด สธ. นพ.วันชัย สัตยาวิฑูพงศ์ เลขานุการ อย. นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ อย.รวม 850 นาย นำหมายศาลเข้าตรวจค้นสินค้าไม่มีเลข อย. และสินค้าไม่มีมาตรฐาน 67 จุด ในพื้นที่ตลาดใหม่ดอนเมือง เป็นวันที่ 5 ใช้วิธีการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์จากแต่ละล้ง แต่ละล็อตการผลิต ตามหลักปฏิบัติสากล คาดว่าจะสามารถสรุปผลได้ในเวลาไม่นาน สำหรับการตรวจค้นที่ผ่านมา 4 วัน รวม 164 ร้านค้า พบความผิด 151 ร้าน ยึดของกลางอาหารเสริม เครื่องสำอางกว่า 1,800 รายการ กว่า 2 แสนชิ้น ในจำนวนนี้มีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า 7 เครื่อง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา 5 ข้อ กับบริษัทพัฒนาตลาดใหม่ผู้ถือครองพื้นที่ ได้แก่ บุกรุกที่สาธารณะคลองเปรมประชากร ก่อสร้างต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตบริเวณตัวอาคาร ก่อสร้างต่อเติมอาคารบริเวณทางเดินอาคารและดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะที่กรมธนารักษ์เตรียมยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ทำตลาดใหม่ดอนเมืองทั้งหมด เนื่องจากทำผิดเงื่อนไขหลายประการ</p>
<p>สยามรัฐ เดลินิวส์ แนวหน้า (7 พ.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ได้สั่งการให้สสจ.และส่วนภูมิภาคตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างเข้มข้น เน้นจังหวัดใหญ่ที่เป็นแหล่งผลิต รวมทั้งสสจ.จะลงไปตรวจพื้นที่ต่าง ๆ ในทุกจังหวัดที่สงสัยว่ามีแหล่งผลิตไม่ได้มาตรฐานเพื่อกวาดล้างต่อไป</p> <p>-ด้าน นพ.วันชัย สัตยาวิฑูพงศ์ เลขานุการ อย. กล่าวว่า จากการร่วมตรวจค้นกับตำรวจมาโดยตลอด พบว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่มีสิ่งผิดกฎหมายครบวงจร ทั้งนี้ อย.จะมีปฏิบัติการลงไปตรวจสินค้าที่ปลอมเลข อย. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน</p>
<p>มติชน (7 พ.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า หลังจากออกประกาศในเดือนมิ.ย. เพื่อเข้าไปตรวจสอบสุ่มลักษณะของสถานที่ผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริม ให้เสร็จภายในเดือน ก.ย. ทุกผลิตภัณฑ์ที่มีการออกเลข อย. จะต้องได้รับการตรวจสอบทั้งหมด หากเลข อย.ใด มีการเลิกผลิตแล้ว ขอให้ไปแจ้งยกเลิกที่สสจ. จะรวบรวมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 600,000 รายการ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 40,000 รายการ มาตรวจสอบผ่าน <a href="http://porta.fda.moph.go.th/">http://porta.fda.moph.go.th/</a> หากยังคงผลิตอยู่จริง และมีสถานที่ผลิต ผู้ผลิตจริง จะเข้าไปตรวจสอบโรงงานเพื่อดูมาตรฐานการผลิต การสำแดงสูตร และกระบวนการผลิตว่าตรงกันหรือไม่ ทั้งนี้ในกระบวนการตรวจสอบเลข อย. สามารถพบได้ทั้งข้อมูลที่ถูกต้อง และข้อมูลเท็จ โดยเมื่อใส่เลข อย. แล้วไม่ปรากฏทั้งชื่อผลิตภัณฑ์ที่ขออนุญาต สถานที่ผลิต แสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง ขณะเดียวกันอาจพบการสวมเลข อย.ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นเข้ามาแทน ทำให้เข้าใจผิดว่ามีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง ซึ่งในส่วนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง จะแจ้งให้สสจ.เร่งตรวจสอบนำออกจากท้องตลาด ขณะเดียวกันจะตรวจสอบหาสถานที่ลักลอบผลิตเพื่อดำเนินคดีต่อไป</p> <p>ในอนาคตเลข อย.จะมีอายุ และกำหนดให้มีการต่ออายุ เพื่อมาขึ้นทะเบียนและตรวจสอบสถานที่ผลิต คุณภาพมาตรฐาน เหมือนกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เลข อย.มีอายุ 3 ปี ขณะเดียวกันการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จะครอบคลุมไปถึงการตรวจสอบโฆษณาด้วย หากพบมีข้อความแสดงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น เห็นผล 3 วัน 5 วัน 7 วัน ขอให้ผู้บริโภคพิจารณาว่าอาจไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย เพราะแม้ได้รับการขออนุญาตอย่างถูกต้อง แต่อาจมีการเติมสารอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะต้องมีการตรวจสอบมากและใช้ระยะเวลาพอสมควรต้องมีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางช่วย จะเป็นจังหวัดปริมณฑลที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมและโรงงาน อาทิ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรปราการ และปทุมธานี เป็นต้น</p>
<p>ข่าวสด ไทยรัฐ (7 พ.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว แหล่งข่าวจาก อย. ระบุว่า ได้รับร้องเรียนสินค้าอาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งที่มีดาราดัง เบลล่า-มะปราง เป็นเจ้าของแบรนด์ ใช้ข้อความในโฆษณาว่า “ซงผอม” ตรวจสอบเบื้องต้นพบ อย.ไม่เคยให้อนุญาตโฆษณา ขึ้นตอน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ (7 พ.ค.61)</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ บุคคลในข่าว (7พ.ค.61)</p> <p>เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ (7พ.ค.61)</p> <p>ประชาชาติธุรกิจ (7พ.ค.61)</p> <p>คมชัดลึก (7พ.ค.61)</p> <p>แนวหน้า (7พ.ค.61)</p>	<p>ต่อไปจะมีการตรวจสอบว่าสินค้าดังกล่าวโฆษณาเกินจริงและหวังผลเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อหรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีการโฆษณาเรื่องการขายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่าย ใช้คำ “จงสิทธิธรวาย” ซึ่ง พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. ระบุว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเข้าข่ายการขายสินค้าแบบลูกโซ่หรือไม่ เพราะมีการกระจายสินค้าให้กับตัวแทนทั่วประเทศ รวมทั้งแจกของ อาทิ ทองรูปพรรณ ตู้เครื่องบิน เงินสด มีการสอนขั้นตอนการขาย ออกรหัส และบัตรตัวแทนจำหน่าย รวมทั้งจะตรวจสอบในเรื่องเลขที่การจดทะเบียน และส่วนผสมที่เติมลงในอาหารเสริมด้วย</p> <p>ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว คาดในวันที่ 7 พ.ค. จะมีการหารือร่วมกันอีกครั้ง</p> <p>ด้าน 'เบลล่า' ราณี แคมเปน ให้สัมภาษณ์ยืนยันผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ตนเองเป็นเจ้าของ ร่วมกับ 'มะปราง' วิราภรณ์ เสนีตันติกุล ทำถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ</p> <p>-เสนอข่าว ขณะนี้ กสทช.มีมติระงับการออกอากาศโฆษณาสินค้า 4 ชิ้น หลังตรวจสอบพบมีการโฆษณาเกินจริง แม้จดทะเบียนประเภทอาหารถูกต้อง โดยโฆษณาทั้ง 4 ชิ้นมีนักแสดงและพิธีกรดัง ประกอบด้วย อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์, ตี๋-มยุรา เศวตศิลา และชลิต เฟื่องอารมย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยส่วนหนึ่งมาจากพิธีกรใช้คำพูดให้คนเข้าใจผิดว่าใช้เป็นยารักษาและแก้โรคต่างๆ ได้</p> <p><b>บทความ</b></p> <p>-เสนอว่า อยากให้ช่วยพิจารณา 2 ประเด็น คือ ช่องโหว่ในอย. และต้องแยกเครื่องสำอางอาหารเสริมที่มีการผลิตและจำหน่ายอย่างเปิดเผยและถูกต้อง ไม่ควรได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบแบบเหวี่ยงแหในครั้งนี้</p> <p>-เสนอว่า การตรวจค้นที่พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง ผิดกฎหมายที่มีการขายในตลาดทั่วไป ทำให้ผู้บริโภคเชื่อถือสินค้าประเภทนี้ได้ยาก และจะกระทบต่อผู้ประกอบการที่ถูกต้องตามกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบแก้ไข หากเกินกำลังเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ ควรแก้ไขกฎระเบียบ ว่าจ้างเอกชนหรือเปิดให้มีอาสาสมัครเอกชนเข้าร่วมดำเนินการ</p> <p>-เสนอบทสัมภาษณ์ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงษ์ เลขาธิการ อย. ถึงมาตรการตรวจสอบ ควบคุม และแนวทางป้องกันผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารเสริมที่ผิดกม. และการโฆษณาเกินจริง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>-เสนอบทความ ภก. ดร.วิระพงษ์ ประสงค์จีน อาจารย์ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เห็นว่า ทางออกของปัญหาอยู่ที่การปิดช่องโหว่ในกระบวนการตรวจสอบของ อย. ซึ่งขณะนี้ อย.มีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ แต่ธุรกิจอาหารเสริมมีการขึ้นทะเบียนจำนวนมาก นอกจากนี้ คดีฟ้องร้องเกี่ยวกับการโฆษณามีอายุความเพียงปีเดียว แต่ขั้นตอนในการตามจับหรือสืบหามักจะใช้เวลามากกว่านั้น ซึ่งล่าสุด อย. และ กสทช.กำลังทำระบบตรวจสอบการโฆษณาของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค การดำเนินการต่อไปควรมีการตรวจตราตั้งแต่ในระดับชุมชน รพ.สต. กสม. และศูนย์ปฎิรูปภูมิต่างๆ ควรมีบทบาทมากขึ้น ส่วนผู้บริโภคเองก็ต้องตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และผู้ผลิตก็ต้องมีจริยธรรมที่ดี ต้องควบคุมมาตรฐานการผลิตให้ถูกต้องและปลอดภัย</p> <p>-เสนอบทความ ข้าราชการตำรวจ และหน่วยงานสธ. เข้าตรวจสอบและจับกุมผู้ผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางที่ขายปลอม เป็นที่ได้รับความสนใจ การบูรณาการของหน่วยราชการทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ผลมาก แต่ที่สำคัญที่สุด ประชาชนต้องรู้เท่าทันการผลิตสินค้าที่ทำผิดกม. หากได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อสินค้า ต้องใช้สิทธิแจ้งความฟ้องร้องผู้ผลิตที่หลอกลวงประชาชน ซึ่งจะทำให้การป้องกันปราบปรามของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า (5 พ.ค. 61)</p>	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอร่วมกับ สสจ. เพื่อการติดตามสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ว่า ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 8 ราย แนวโน้มเริ่มลดน้อยลง แต่ขอเตือนประชาชนว่า 1.ต้องพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน 2.พยายามอย่าถูกสุนัขหรือแมวกัดหรือข่วน และ 3.หากถูกกัดหรือข่วนให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับประชาชนทั่วไปไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้า เพราะหากถูกกัดก็ต้องไปฉีดซ้ำ แต่กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ คนที่ทำงานคลุกคลีกับสัตว์ ยังต้องไปฉีดล่วงหน้าตามแนวเวชปฏิบัติ</p> <p>ทั้งนี้ ยืนยันว่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนมีเพียงพอ ปกตินำเข้าปีละประมาณ 3 ล้านโดส แต่ปีนี้ประชาชน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เดลินิวส์ ดอกเบี๋ยธุรกิจ (6พ.ค.61)</p>	<p>ค่อนข้างตื่นตัว คาดการณ์ว่าทั้งปีจะฉีดประมาณ 4.5-5 ล้านโดส จะนำเข้าจากจีนและอินเดีย ส่วนปริมาณการใช้จริง ตั้งแต่ ม.ค.-เม.ย. ฉีดไปแล้ว 1.56 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นคนที่ถูกกัดแล้วมาฉีด โดยช่วง ม.ค.-มี.ค.ที่ผ่านมามีการฉีดเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 โดยมี.ค.ฉีดไปแล้ว 5.8 หมื่นราย ส่วน เม.ย.ปริมาณการฉีดลดลงเหลือ 3 หมื่นกว่าราย และพ.ค.มีประมาณพันกว่าราย แนวโน้มพ.ค.และมี.ย.การฉีดในประชาชนน่าจะลดน้อยลง</p> <p>-เสนอสรุป ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ และผอ.ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก ด้านค้นคว้าและอบรมไวรัสสัตว์สู่คน กล่าวถึงกรณีสธ.ยืนยันว่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนไม่ขาดแคลน ว่า จากที่เคยหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องและใช้วัคซีนดังกล่าว พบว่ามีการนำเข้าวัคซีนเพียงบริษัทเดียวจากจีน ซึ่งเหลือเจ้าเดียวในตลาดตั้งแต่เดือนมี.ค. 2561 ปัญหาคือการจัดซื้อวัคซีนป้องกันในคน สปสช.เป็นผู้จัดสรรผ่านงบเหมาจ่ายรายหัวให้รพ.ไปจัดซื้อเอง ทำให้อำนาจต่อรองไม่มี เห็นว่าควรมีหน่วยงานกลางมาจัดการเรื่องนี้ แต่หากจะให้ย.เป็นผู้ดำเนินการก็ต้องปฏิรูป ย.ก่อน ขณะที่การควบคุมโรคในสัตว์ยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่าควบคุมสถานการณ์ได้ตามความเป็นจริง</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ (7 พ.ค.61)</p>	<p>ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนในคนป้องกันล่วงหน้าสำหรับพื้นที่เสี่ยงไม่สามารถใช้คานียามสีแดงสีเหลืองสีเขียวได้ และกรณีที่มีการระดมฉีดวัคซีนให้สัตว์ในพื้นที่แล้ว หากสุนัขมีเชื้อหลบเข้าไปในเส้นประสาทแล้ววัคซีนจะสามารถป้องกันได้ และสุนัข/แมวยังสามารถปล่อยเชื้อได้ถึง 10 วันก่อนหน้ามีอาการ ดังนั้น ประชาชนสามารถสัมผัสกับสุนัข/แมวเหล่านี้ได้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การฉีดป้องกันล่วงหน้าถือเป็นเรื่องสำคัญที่สธ.ต้องเพิ่มนิยามหมวดนี้ และทำงานประสานกับพื้นที่ ทั้งกรมปศุสัตว์ หรือท้องถิ่น ตรวจสอบว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงต้องทำจริงจัง</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การมอบให้แต่ละรพ.ไปจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเอง เป็นอำนาจของบอร์ด สปสช. ซึ่งหากทำให้เกิดปัญหา และเห็นว่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ายังมีความจำเป็น บอร์ด สปสช.สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ โดยในปีงบประมาณ 2562 บอร์ด สปสช.อาจต้องมีมติให้จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม แล้วแจกจ่ายให้รพ.แต่ละแห่งแทน เพื่อให้ได้วัคซีนในราคาถูกกว่าท้องตลาด และเพียงพอต่อความต้องการ</p>
<p>เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (7 พ.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว น.สพ.สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงกรณีมีนักวิชาการอ้างว่ากรมปศุสัตว์ประกาศว่าพื้นที่ใดมีสุนัขแมวตายให้ถือว่าเสี่ยง แต่ไม่ต้องตรวจหาสุนัข หัวแมว ยืนยันเชื่อ ว่า ขอยืนยันการส่งหาสุนัขตรวจเพื่อค้นหาโรคเป็นหนึ่งในมาตรการการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์ กรณีพบสุนัขหรือแมวหรือสัตว์อื่น ๆ มีอาการคล้ายโรคพิษสุนัขบ้า หรือสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ให้ส่งหาสัตว์เพื่อตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทุกครั้ง และระหว่างการรอผลให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กรมปศุสัตว์กำหนดไว้ในการป้องกันควบคุมโรคโดยทันที สำหรับข้อห่วงใยเรื่องงบประมาณในการตรวจวินิจฉัยนั้น มีการจัดสรรงบประมาณให้อย่างเพียงพอ โดยจัดสรรกระจายลงห้องปฏิบัติการ 8 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 7 แห่ง (จังหวัดลำปาง พิษณุโลก ขอนแก่น สุรินทร์ ชลบุรี ราชบุรี นครศรีธรรมราช)</p> <p><b>สถานการณ์ในต่างจังหวัด</b></p>
<p>มติชน เว็บไซต์คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (6พ.ค.61)</p>	<p>-นครราชสีมา นายวิมุต หนูธรรมนอก ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา กล่าวว่า พบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เขตพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา 12 ตำบล ประกอบด้วย ในเมือง หนองระเวียง จอหอ พุดซา ตลาด หัวทะเล หนองบัวศาลา โปธิ์กลาง หนองไข่น้ำ พลกรัง หนองจะบก และสุนารี โดย 10 ตำบล ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าในสุนัข ต.พลกรัง พบเชื้อในหมู และ ต.โปธิ์กลาง พบเชื้อในแมว</p> <p>-น.สพ.สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยกรณีพบหมูดัดเชื้อพิษสุนัขบ้า ที่ จ.นครราชสีมา ว่า เกิดจากถูกสุนัขจรจัดเข้ามากัดบริเวณลำคอ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 มี.ค. และมีอาการคล้ายโรคพิษสุนัขบ้า ผลการตรวจยืนยันว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนสุนัขตัวที่กัดสุกรดังกล่าวได้วิ่งหนีเข้าไปในป่า จากการสอบถามทราบว่าไม่มีคนหรือสัตว์เลี้ยงถูกสุนัขตัวดังกล่าวกัด</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ (7 พ.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว กรณีหมูดัดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าตาย เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงบริเวณโดยรอบรัศมี 1 กม. พร้อมกับนำซากสัตว์ไปฝังกลบ ขณะนี้ได้ฉีดวัคซีนหมา-แมวในหมู่บ้านแล้ว 175 ตัว แต่ยังไม่ว่าสุนัขจรจัดที่เป็นต้นเหตุไปอยู่ที่ไหน ได้ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวทุกวันให้ชาวบ้านเฝ้าระวัง</p> <p>ด้าน นสพ.พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ว่า ตรวจพบสุนัขและแมวป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า 49 ตัว ใน 14 อำเภอ จากสุนัขและแมวทั้งหมดใน 32 อำเภอ 470,000 ตัว ได้ร่วมกับบอปท.และอาสาสมัครปศุสัตว์เร่งฉีดวัคซีนป้องกันให้กับสัตว์เลี้ยงทุกชนิดในรัศมี 1 กม.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ทั้งนี้สถานการณ์ระบาดของโรคเป็นปกติ ขอให้ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวไม่ต้องกังวล และบริโภคหมูได้ตามปกติ</p> <p>-ด้านนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ นครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้า 14 อำเภอ ประกอบด้วย เมือง บัวลาย สีดา ขามสะแกแสง ขามทะเลสอ บ้านเหลื่อม เลิงสาง พระทองคำ โนนสูง คง ด่านขุนทด จักราช สูงเนิน และ ครบุรี ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ฉีดวัคซีนสุนัขในพื้นที่ไปแล้วร้อยละ 40 ได้เร่งรัดให้ทุกท้องถิ่นฉีดวัคซีนสุนัขในพื้นที่ให้ครอบคลุมมากที่สุด ยังมีปัญหาวัคซีนจากภาคเอกชนจัดส่งมาให้ท้องถิ่นล่าช้า จะฉีดวัคซีนแบบปูพรมให้ครบถ้วนภายในเดือนพ.ค.นี้</p> <p>-ประจวบคีรีขันธ์ นสพ.สารไอซ์ จันทรลัด หัวหน้าฝ่ายสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนม.ค.ถึงปัจจุบัน ได้ส่งหัวสุนัขไปตรวจ 90 หัว พบเชื้อพิษสุนัขบ้า 16 หัว การควบคุมสถานการณ์ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะเทศบาลและ อบต. ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างศูนย์พักพิงให้สุนัขจรจัด สำหรับจิตอาสาผู้เลี้ยงสุนัขขององค์กรพัฒนาเอกชน ควรขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ยืนยันว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและอำเภอไม่เคยปกปิดข้อมูลการพบเชื้อ ส่วนแนวทางของนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้พื้นที่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามหลักวิชาการ โดยไม่ต้องรอผลการตรวจเพิ่ม เป็นข้อเสนอแนะที่ทำให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ปฏิบัติงานควบคุมโรคได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ แต่จะมีปัญหาจากการใช้วัคซีนฉีดป้องกันในคนที่รับผิดชอบโดยสธ.ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก</p> <p>-นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้วัคซีนฉีดป้องกันในคนยังมีเพียงพอในกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด หากมีปัญหขาดแคลน ผู้ตรวจราชการฯ เขต 5 มีคำสั่งให้ขอสนับสนุนจาก 8 จังหวัดในเขตเดียวกัน ขณะที่ สธ.มีนโยบายชัดเจนว่าจะไม่ให้วัคซีนฉีดป้องกันในคนขาดแคลนอย่างเด็ดขาด เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศอยู่ในภาวะความเสี่ยง</p> <p>มติชน (6พ.ค.61) -สุพรรณบุรี ชาวบ้าน ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี แจ้งว่า ตั้งแต่โรคพิษสุนัขบ้าระบาดช่วงเดือนมีนาคม ยังไม่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ มีเพียงอสม.มาสำรวจจำนวนสุนัขและแมว สอบถามกำนันผู้ใหญ่บ้านได้รับการชี้แจงว่าวัคซีนมีไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อ จึงอยากเรียกร้องให้กรมปศุสัตว์เร่งรัดจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>มติชน (6พ.ค.61) -สตูล นางพิม จันทรรังษี อายุ 55 ปี ชาวบ้าน ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล เจ้าของฝูงวัว 12 ตัว กล่าวว่า วัวแม่ลูกอ่อนถูกสุนัขจรจัดกัดที่หัวคิ้วเมื่อปลายเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสตูลได้มาฉีดวัคซีนให้วัวที่ปกติ และให้สังเกตอาการแม่วัวที่ถูกหมาจรจัดกัด ปัจจุบันแม่วัวเริ่มเกิดอาการคล้ายโรคพิษสุนัขบ้า กลางคืนจะร้องเสียงดัง ตาขวาง น้ำลายยืด คอดก ไม่ยอมกินหญ้า และมีอาการดุ อยากให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ</p> <p>เว็บไซต์ไทยรัฐ (6พ.ค.61) -ปทุมธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากคลองรังสิต จ.ปทุมธานี รับแจ้งเหตุสุนัขรุมกัดเด็กได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณโรงงานเสาชิมแห่งหนึ่งใน ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จึงประสานอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าช่วยเหลือ พบ ด.ช.ศักดิ์ดา ชัยมงคล อายุ 9 ขวบ ถูกสุนัขจรจัดกัดตั้งแต่บริเวณตั้งแต่เอว ก้น และขาทั้งสองข้าง นำตัวส่ง รพ.ปทุมธานี ทั้งนี้ เด็กเคยถูกสุนัขกัดเมื่อเดือนที่แล้ว และเพิ่งจะฉีดยาเข็มสุดท้ายเมื่อช่วงบ่ายของวัน แต่ก็มถูกสุนัขรุมกัดอีก มารดาของเด็กชายขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดการนำสุนัขจรจัดที่มีหลายสิบตัวไปไว้สถานที่เลี้ยงให้ด้วย</p> <p>มติชน (7 พ.ค.61) <b>บทความ</b> -กล่าวถึงกรณี นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา แสดงความห่วงใยการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ตลอด ว่า เหมือนการทำงานของ สธ. และ กรมปศุสัตว์ ยังขาด ๆ เกิน ๆ เริ่มตั้งแต่ระบบจัดการของ สปสช. ทำให้การจัดซื้อวัคซีนขาดประสิทธิภาพ ไปจนถึงการตรวจหาเชื้อในสุนัข ยังหละหลวมและมีลักษณะปกปิด ซึ่งสาเหตุที่แท้จริงมาจากการปล่อยให้หมาจรจัดมีเป็นจำนวนมาก ทำให้ฉีดวัคซีนและทำหมันได้ยาก ผลร้ายจึงมาตกอยู่กับชาวบ้าน</p>
มติชน (6พ.ค.61)	<p><b>กัญชา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ลงนามแต่งตั้ง นพ.โสภณ เมฆธน ประธานคณะกรรมการ อภ. และที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ล่าสุด นัดประชุมครั้งแรกวันที่ 10 พ.ค. 2561 ที่ อย. โดยจะหารือในกรอบ 5 ชั้น 1.ศึกษาสายพันธุ์ในการนำมาใช้สกัดสาร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คนหน้า 5 (6พ.ค.61)</p>	<p>เพื่อใช้ทางการแพทย์ 2.หาวิธีว่าจะสกัดสารให้ได้คุณภาพ 3.จัดหารูปแบบการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 4.ศึกษาการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เบื้องต้น เป็นความหวังรักษาอาการทางสมอง เช่น โรคลมชัก พาร์กินสัน รวมทั้งบรรเทาความเจ็บปวดจากโรคมะเร็ง และ 5.แนวทางการควบคุมมาตรฐานทางกฎหมาย โดยจะเริ่มจากระดับห้องทดลอง เพื่อให้เป็นแผนงานนำร่องหรือเป็นต้นแบบ ซึ่งจะทำควบคู่กับการปรับแก้กฎหมายยาเสพติด คาดว่าเมื่อทดลองได้ในระดับหนึ่ง กฎหมายจะปรับแก้แล้วเสร็จ สามารถนำมาใช้ศึกษาวิจัยในมนุษย์ได้</p> <p>-กล่าวว่า รมว.สธ.แต่งตั้งให้ นพ.โสภณ เมฆธน มาเป็นหัวหน้าในการพิจารณานำัญยามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ติกรอบการศึกษาไว้ 5 ประเด็น ถือว่าครบถ้วน แต่การเรียงลำดับ น่าจะพิจารณาผลการรักษาของยาที่ผลิตจากัญชาในต่างประเทศ ว่าสามารถบำบัดโรคพาร์กินสัน และลดความเจ็บปวดจากมะเร็งได้จริงหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ข้ออื่น ๆ ก็ไม่ต้องเสียเวลาไปศึกษา</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน (6พ.ค.61)</p>	<p><b>ร้องเรียนรพร.สระแก้ว</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณี ด.ญ.วัย 2 ขวบ มีอาการไข้สูง อาเจียน และถ่ายท้อง ญาตินำตัวส่งรพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ช่วงบ่ายวันที่ 3 พ.ค. โดยพ่อแม่เด็กขอให้ลูกนอนพักฟื้นที่รพ. แต่แพทย์ระบุว่าอาการยังไม่ถึงขั้นช็อก ให้กลับไปรอดูอาการที่บ้าน กระทั่งตกตึกเด็กอาการทรุดหนัก นำตัวส่งรพ.อีกครั้ง แต่เจ้าหน้าที่เวรเปลบอกว่าแผนกฉุกเฉินปิด ให้ไปรออีกตึกเพื่อทำประวัติกว่า 2 ชั่วโมง จนเด็กอาการแยลง แม่จึงพากลับมาที่แผนกฉุกเฉินอีกครั้ง เจ้าหน้าที่รับนำเข้าห้องฉุกเฉิน แต่เด็กเสียชีวิตในเวลาต่อมา ครอบครัวติดใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ จึงโพสต์เรื่องที่เกิดขึ้นลงในเฟซบุ๊ก หลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่รพ.ติดต่อขอให้ลบโพสต์ และไม่ต้องมาให้เจ้าหน้าที่ข่าว เพราะทำให้รพ.เสียชื่อเสียง โดยยินยอมเยียวยาด้วยเงินจำนวนหนึ่ง พร้อมจะนำเอกสารมาให้เซ็นวันอังคาร จึงต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมและยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด</p> <p>นพ.อภิรัตน์ กัตถุญตานนท์ นพ.สสจ.สระแก้ว พร้อมด้วย นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผอ.รพ.สระแก้ว นพ.สมคิด ยืนประโคน รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ นายสมชาย แก้วสุทธิ นายกสมาคมคุมครองสิทธิมนุษยชน จ.สระแก้ว นายพรชัย ทัดละมัย น.ส.สุพรรณษา สีชมพู พ่อแม่ของน้องกวางและญาติกว่า 10 คน ได้เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน</p> <p>โดย นพ.ภูวดล ผอ.รพ.ฯ กล่าวว่า รพ.รู้สึกเสียใจและน้อมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ขณะนี้รพ.มีคนไข้ประมาณ 400 รายต่อวัน หากรักษาเบื้องต้นแล้วอาการดีขึ้น แพทย์จะให้กลับไปดูอาการที่บ้าน กรณีนี้อาจเป็นไปได้ว่ามีการสื่อสารผิดพลาด หรือระบบยังไม่ดีพอ ห้องบัตรฉุกเฉินจะมีพยาบาลอยู่ตลอด เมื่อผู้ป่วยมาสามารถเข้าห้องฉุกเฉินได้เลย และทำบัตรตามมาภายหลัง รพ.จะนำข้อผิดพลาดนี้ไปแก้ไขเพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการรู้สึกปลอดภัย ส่วนการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่แผนกฉุกเฉินนั้น จะต้องสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีความผิดก็จะลงโทษตามขั้นตอน</p> <p>ด้านพ่อแม่ของเด็ก กล่าวว่า ยังรู้สึกคาใจเรื่องที่ได้อำนาจความแต่ตำรวจกลับยังไม่รับแจ้ง รวมทั้งจนถึงตอนนี้รพ.ได้แต่ส่งพวงหรีดมาให้เพียง 1 พวงเท่านั้น จะยังไม่เผาศพลูกจนกว่าจะได้รับการเยียวยาและผู้เกี่ยวข้องได้รับการลงโทษ</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ (7 พ.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า เท่าที่ตรวจสอบพบว่าห้องฉุกเฉินของรพ.สระแก้ว เปิดให้บริการตามปกติ แต่ไม่แน่ใจว่าช่วงที่ผู้ป่วยไปถึงรพ.มีการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทางกระทรวงรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะนี้ ผอ.รพ.ได้ไปให้การช่วยเหลือดูแลครอบครัวผู้เสียหายแล้ว อย่างไรก็ตาม สธ.ได้กำชับไปยังรพ.ทุกแห่งเรื่องการดูแลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน ตามนโยบายห้องฉุกเฉินคุณภาพ</p> <p>นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ.ได้มอบหมายให้ นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการฯเขต 6 ลงไปติดตามเรื่อง โดยวันที่ 7 พ.ค. จะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการช่วยเหลือตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ</p> <p>ด้าน น.ส.สุพรรณษา แม่เด็ก กล่าวว่า มีเจ้าหน้าที่มาพูดคุยและขอเยียวยาเป็นเงินไม่เกิน 4 แสนบาท ซึ่งจะปรึกษากับสามีและญาติก่อน โดยตอนเช้าวันนี้ ได้รับใบมรณะบัตรระบุสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร</p>
<p>เดลินิวส์ (7 พ.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว นายสมชาย แก้วสุทธิ นายกสมาคมคุมครองสิทธิมนุษยชน (ภาคประชาชน) จ.สระแก้ว ติดตามคดีกับ ร.ต.ท.อำนาจ เจริญสุข เวรประจำวัน สภ.เมืองสระแก้ว แจ้งว่า ผู้เสียหายคือ น.ส.สุพรรณษา สีชมพู แม่ของผู้เสียชีวิต ได้นำหลักฐานการเสียชีวิตของลูกสาวมาลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว ว่าเสียชีวิตเพราะสาเหตุอะไร และรพ.ได้ออกแถลงรับผิดว่าจะชดเชยค่าเสียหายจำนวนเงิน 4 แสนบาท ซึ่งจะดูแลกรณีนี้อย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก (5 พ.ค. 61)</p> <p>มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ (6พ.ค.61)</p>	<p><b>สมุนไพรมอแสง</b></p> <p>-เสนอข่าว การที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ ระบุว่ายาสมุนไพรมอแสงไม่สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ มีผลเพียงบำรุงร่างกายเท่านั้น ไม่มีผลต่อกลุ่มคนไข้โรคมะเร็งที่ยังคงมาลงประจำวันรอรับยาจำนวนมาก จากการตรวจสอบพบว่า มีผู้ป่วยมาลงบันทึกประจำวันตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 20,884 คน เป็นคนไข้เก่า 18,967 คน คนไข้ใหม่ 1,917 คน และคาดว่าเฉพาะวันที่ 4 พ.ค. มีไม่ต่ำกว่า 5,000 คน</p> <p>-เสนอข่าว ที่บ้านหมอแสง จ.ปราจีนบุรี มีผู้ป่วยและญาติไปรอเข้าคิวรับยาตั้งแต่เช้ามืด ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีผู้ไปลงทะเบียนรับยาทั้งหมด 25,614 คน เป็นผู้ป่วยเก่า 23,970 คน ใหม่ 1,644 คน คาดว่า จะแจกยาเสร็จช่วงเช้ามืดวันที่ 6 พ.ค. ในผู้รอรับยามี นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และนายไพรัช สังวริบุตร ผู้กำกับและผู้จัดละคร วัย 87 ปี รวมอยู่ด้วย</p> <p>นายเนาวรัตน์ กล่าวว่า ตรวจพบเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ค่า PSA 100 กว่า ได้รักษาควบคู่กันคือ ฉีดยาต้านฮอร์โมนไป 3 เดือน ระหว่างนี้ก็มารักษาหมอแสง ผลเลือดลดลงจาก 100 กว่า เหลือ 50 กว่า จนมาเป็น 18 และวันนี้เหลือ 6 คิดว่าเป็นเพราะรักษาควบคู่กัน กรณีที่ว่าสมุนไพรมอแสงได้นั้นก็เห็นด้วย เพราะสมุนไพรมอแสงไม่ได้ฆ่ามะเร็งโดยตรง แต่ไปปรับภูมิคุ้มกันทาน พอร่างกายแข็งแรง ทำให้เซลล์มะเร็งไม่ขยายตัว นานไปก็อาจจะฝ่อตัวลงไป</p> <p>นายเรย์มอนด์ ชัคคาร์ อายุ 40 ปี ชาวสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ป่วยเป็นมะเร็งสมอง รักษาที่อเมริกาโดยการให้คีโมจนไม่ไหว จึงเดินทางไปรักษาต่อที่ประเทศเยอรมนี รับประทานผักผลไม้และสมุนไพรมอแสงจนอาการดีขึ้น และกลับไปอยู่อเมริกาที่กลับมาเป็นอีก เห็นข่าวจากทีวีจึงเดินทางมาขอรับยาเป็นครั้งแรก เชื่อกันว่าจะต้องหาย</p>
<p>M2F (7 พ.ค.61)</p>	<p><b>เสียวัยเด็กตกตึก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยความคืบหน้าการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจครอบครัวเด็ก 4 พี่น้องที่ตระเบียงคอนโด ว่า ได้เร่งให้การดูแลด้านจิตใจครอบครัวของเด็กอย่างเต็มที่ โดยส่งทีมสุขภาพจิตจากสถาบันราชานุกูล เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ น.ส.รัตติกาล ประกายแก้ว แม่ของเด็ก ที่รพ.รามคำแหง เพื่อวางแผนดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าสภาพจิตใจจะกลับคืนสู่สภาวะปกติ พบว่าขณะนี้ยังอยู่ในภาวะเศร้าโศกและเป็นทุกข์ใจ</p>
<p>เดลินิวส์ (7 พ.ค.61)</p>	<p><b>ร่าง พ.ร.บ.กระทรวงการอุดมศึกษา</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีสมาพันธ์สภาวิชาชีพ 11 สาขา เรียกร้องให้มีการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.กระทรวงการอุดมศึกษา ในประเด็นบทบาทของสภาวิชาชีพในการจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.ได้ยึดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 ที่ห้ามสภาวิชาชีพก้าวำยการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา นั้น</p> <p>ศต.พ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า ผู้ร่างกฎหมายไม่รู้จักบทบาทของสภาวิชาชีพและมีอคติ กฎหมายของสภาวิชาชีพทุกแห่งกำหนดให้สภาวิชาชีพคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ซึ่งสถาบันการศึกษาหลายแห่งจัดการศึกษาในเชิงพาณิชย์ หากสภาวิชาชีพไม่เข้าไปคุ้มครองตั้งแต่แรก เด็กสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพไม่ได้ จะเป็นการสูญเสียทั้งเงินและเวลา</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ (7 พ.ค. 61)</p>	<p><b>โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ</b></p> <p>-เสนอข่าว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงเป็นประธานเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนจำ จ.นราธิวาส โดยเป็นเรือนจำแห่งที่ 18 ที่เปิดโครงการฯ ผู้ต้องขังส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม เนื่องจากมีปริมาณผู้ต้องขังเกินมาตรฐานถึง 3.7 เท่า ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาวะ เมื่อพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงทราบ ได้ประทานคำแนะนำ เพื่อให้ผู้ต้องขังมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ (อสร.) มีวิทยากรจากสจ.นราธิวาสให้การอบรมตามมาตรฐาน อสม. รวมถึงประทานคำแนะนำเรื่องการฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว อาทิ การซ่อมรองเท้า การดูวงด้วยไฟฟ้ปซี การชงชาชักและโรตี การซ่อมแซมเสื้อผ้า การสอนแต่งหน้าและเสริมสวย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพด้วยตัวเองเมื่อพ้นโทษ ถือเป็นพระกรุณาธิคุณที่ทรงทราบถึงวิถีและธรรมชาติของผู้ต้องขัง ที่ชอบการทำงานที่เป็นอิสระมากกว่าการไปรับจ้างทำงานในหน่วยงานต่างๆ</p>
<p>สวท. สำนักข่าวไทย</p>	<p><b>ระบบการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้ปรับระบบการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก โดยให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ทีวีช่อง NBT, TNN24 (7 พ.ค. 61)	<p>สถานพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศยกเลิกการสแกนนิ้วมือผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลจากกระทรวงการคลังเพื่อลงทะเบียนในการเบิกจ่ายตรง เป็นการใช้เครื่อง EDC Healthcare โดยผู้มีสิทธิ/คู่สมรส/ บิดา/มารดา/บุตรที่มีอายุ 7-20 ปี ให้ใช้บัตรประชาชน ส่วนบุตรที่อายุต่ำกว่า 7 ปี ให้ใช้เลขบัตรประชาชนของเด็กและบัตรประชาชนผู้ดูแล ส่วนคู่สมรส/บิดา/มารดา/ชาวต่างชาติ ใช้เลข 13 หลักที่ทางราชการออกให้ หากไม่มีให้ใช้เลขที่กรมบัญชีกลางกำหนด สำหรับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ใช้บัตรประชาชนของผู้ป่วยและของผู้ดูแล</p> <p>ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ขอให้ผู้มีสิทธิในระบบจ่ายตรงนำบัตรประชาชนมาแสดงสิทธิด้วยทุกครั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ หากลืมบัตรประชาชนหรือเอกสารที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือบัตรประชาชนหาย จะต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาไปก่อน และนำไปเสร็จรับเงินไปเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัด ในช่วงแรกอาจพบปัญหาในการใช้บัตรบ้าง ซึ่ง สธ.จะปรับระบบให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ สมาร์ทไลฟ์ (5 พ.ค. 61)	<p><b>ชุมชนต้นแบบการป้องกันควบคุมโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความสำเร็จของการจัดตั้งคณะกรรมการ พชอ. เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพของประชาชนในอำเภอ โดยต้นแบบการป้องกันควบคุมโรค "ตรังโมเดล" มีตัวอย่างความสำเร็จที่บ้านหนองบัว อ.รัชฎา ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกดีเด่น ความสำเร็จมาจากการที่ชาว อ.รัชฎา เห็นความสำคัญของการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้ร่วมกันหามาตรการกำจัดโรคโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีการประกวดบ้านสะอาด จัดการสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน คัดแยกขยะ ทำความสะอาดบ้าน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายช่วยแก้ปัญหาสุขภาพของพื้นที่</p> <p>นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นพ.สสจ.ตรัง กล่าวว่า ประชาชนในพื้นที่ยังได้คัดค้านวัดกรรมและกิจการ เช่น ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคระดับตำบล ตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุการณืผิดปกติตำบล/หมู่บ้าน จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เชื่อมต่อเครือข่ายเฝ้าระวังในทุกระดับ สร้างคู่มือการเฝ้าระวังและควบคุมโรคเบื้องต้น แผนที่ควบคุมโรคติดต่อ กระเป๋าทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับตำบล (SRRT) ทำให้พื้นที่ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ หมู่บ้านปลอดไข้เลือดออก 10 ปี และอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯ ระดับเขต ฯลฯ</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ Smart ไทย แลนด์ (5 พ.ค. 61)	<p><b>สุขภาพแรงงานต่างด้าว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวในกทม. ที่ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ 264,501 คน ตั้งแต่มี.ค. 2561 ถึงปัจจุบัน รพ.นพรัตนราชธานีตรวจสุขภาพแรงงานไปแล้ว 49,655 คน รพ.เลิดสิน 41,987 คน และ รพ.ราชวิถี 44,878 คน เมื่อรวมกับสถานพยาบาลในสังกัดกทม. 9 แห่ง 106,131 คน จะมีแรงงานที่ได้รับการตรวจสุขภาพแล้วทั้งสิ้น 242,651 คน ยังเหลืออีก 21,850 คน ทั้งนี้ ลูกจ้างที่ลงทะเบียนและรายงานตัวเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2561 ที่ผ่านมา แต่ยังไม่ดำเนินการไม่ครบทุกขั้นตอน ขอให้นายจ้างนำไปดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 2561</p>
ข่าวสด สยามรัฐ (7 พ.ค. 61)	<p><b>โรคไขสันหลังอักเสบ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคไขสันหลังอักเสบ คือ โรคที่มีอาการอักเสบของปลอกหุ้มเส้นประสาทในไขสันหลัง สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัส หรือเกิดจากภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติเข้าทำลายไขสันหลัง หรืออาจเกิดภายหลังการติดเชื้อ ส่วนใหญ่จะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย จะมีอาการแขนขาอ่อนแรง ชา หรือระบบขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะผิดปกติ โรคนี้ไม่สามารถป้องกันได้โดยตรง การรักษา ผู้ป่วยจะต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทำกายภาพบำบัด ฝึกการขับถ่ายตามแพทย์แนะนำ ไม่ขาดยา และไปพบแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการแขนขาอ่อนแรงมากขึ้น</p>
เดลินิวส์ (5 พ.ค. 61)	<p><b>แอปฯ 'ฮีโร่' ดูแลเด็กประถม</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ ใช้แอปฯ "ฮีโร่" เป็นช่องทางให้คำปรึกษาเชื่อมต่อการดูแลร่วมกันระหว่างครู-หมอ-พ่อแม่ ผลการพัฒนาโปรแกรมในพื้นที่เป็นเวลา 2 ปี ได้ผลดี เด็กร้อยละ 70 มีพฤติกรรมและอารมณ์กลับเป็นปกติหรือดีขึ้น อีกร้อยละ 30 ส่งตัวเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาต่อเนื่อง เร่งขยายผลใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยแอปฯ ฮีโร่ เป็นช่องทางในการติดตามประเมินผลและให้คำปรึกษาช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาครอบคลุมทั้งด้านอารมณ์ พฤติกรรม และทักษะสังคมด้านดีของเด็ก หากผลการตรวจคัดกรองพบว่าเด็กนักเรียนมีปัญหา ครูหรือผู้ปกครองที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน จะปรับพฤติกรรมเด็กเป็นเวลา 3 เดือน จากนั้นจึงจะใช้แอปฯ ติดตามประเมินผลความเปลี่ยนแปลงของเด็ก</p>



สื่อ	ประเด็นข่าว
	ร่วมกันระหว่างครู หมอ พ่อแม่ และมีระบบการปรึกษาออนไลน์จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ได้ตลอดเวลา
<p>โพสต์ทูเดย์ (6พ.ค.61)</p>	<p><b>ความรุนแรงในครอบครัว</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.พรเพชร ปัญญาภิยะกุล รอง ผอ.กองบริหารการสาธารณสุข กล่าวว่า สธ.ได้เก็บข้อมูลการกระทำความรุนแรง ช่วงปี 2559-2560 มีผู้เข้ารับการรักษากว่า 2 หมื่นราย โดยมาจาก 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ วัยรุ่นและผู้หญิงในวัยทำงาน ผู้ถูกกระทำความรุนแรงเป็นคนไทย 98% และอีก 2% เป็นชาวต่างชาติ แบ่งเป็น ทำร้ายร่างกายกว่า 57% ความรุนแรงทางเพศ 37% กลุ่มที่เข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บจากความรุนแรงเป็นกลุ่มเยาวชนอายุ 10-15 ปี นอกจากนี้ยังมีความรุนแรงต่อร่างกายกับผู้หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป สาเหตุมาจากเรื่องความสัมพันธ์ แวดล้อม สิ่งกระตุ้นความรุนแรง เช่น สารเสพติด ดื่มเหล้า ฯลฯ ผู้กระทำความรุนแรงส่วนใหญ่มักเป็นบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะสามี ขณะเดียวกันความต้องการของผู้ถูกทำร้ายที่เข้ารับรักษา คือ 1.ต้องการการดูแลทางการแพทย์ ดูแลจิตใจ ให้คำปรึกษา 2.เรื่องความปลอดภัยว่าจะไม่ถูกทำร้ายซ้ำ และ 3.การดูแลด้านกระบวนการยุติธรรม</p> <p>สำหรับปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก มี 5 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1.ร่างกาย 2.พัฒนาการอารมณ์ 3.การเรียนรู้ 4.การเข้าสังคม 5.การดูแลด้านจริยธรรม รูปแบบการทำร้ายหรือใช้ความรุนแรงในเด็ก คือ การทำร้ายร่างกายจิตใจ อารมณ์ ช่มชู้ คุกคาม ทำร้ายทางเพศ รวมถึงเห็นภาพเหตุการณ์ทะเลาะกันของพ่อแม่ ทำให้เด็กซึมซับความรุนแรงและการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก</p>
<p>ไทยโพสต์ เว็บไซต์คมชัดลึก (7 พ.ค.61)</p>	<p><b>ผลดำเนินการกองทุนเอดส์บัตรทอง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. เผยผลดำเนินงานกองทุนเอดส์บัตรทอง ปี 2560 ผู้ติดเชื้อ HIV /เอดส์ เข้าถึงการรักษารวดเร็วขึ้น มีคุณภาพชีวิตเพิ่ม จากนโยบายจ่ายยาต้านไวรัส HIV ไม่จำกัดค่า CD4 พร้อมรณรงค์ให้ประชาชน ตรวจ HIV ได้ปีละ 2 ครั้ง ขณะที่ปี 2561 จะเดินหน้านำบริการส่งเสริมป้องกันสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573 ให้บรรลุเป้าหมาย หยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย ไม่ให้เป็นปัญหาสาธารณสุขภายในปี พ.ศ.2573</p>
<p>ไทยรัฐ (5 พ.ค. 61)</p>	<p><b>พัฒนาระบบสาธารณสุขทางทะเล</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 5 เป็นประธานประชุมและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขทางทะเล เขตฯ 5 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทางทะเล 4 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับงานสาธารณสุขทางทะเล ในการรับมือกับภาวะวิกฤตฉุกเฉินด้านสาธารณสุขหรือภัยอันตรายทางทะเล ให้ช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ทันทั่วทั้งที่</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ข่าวหุ้น มติชน (7 พ.ค. 61)</p>	<p><b>ขยายเครือข่ายสื่อสารในรพ.สต.-สุขศาลา</b></p> <p>-เสนอข่าว ปลัด ก.ดิจิทัลฯ เตรียมเรียกประชุม ศธ.-สธ. หลังได้งบฯ 590 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการขยายไฟเบอร์ออปติกไปยังโรงเรียน รพ.สต. และสุขศาลาพระราชทาน ทั้งหมดกว่า 4,000 แห่ง ด้วยการใช้วิธีเบิกจ่ายแทนกัน โดยให้ บมจ.ทีโอที เป็นผู้ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 2561 นี้ ส่วนของรพ.สต.และสุขศาลาพระราชทาน ประมาณ 800 กว่าแห่ง จะเป็นการติดตั้งดาวเทียม เนื่องจาก สธ.มีแผนในการเปลี่ยนเทคโนโลยีทองแดงเป็นไฟเบอร์ออปติกอยู่แล้ว จึงต้องใช้เทคโนโลยีดาวเทียมในพื้นที่เป้าหมายแทน</p>
<p>ไทยรัฐ (5 พ.ค. 61)</p>	<p><b>รณรงค์ยกเลิกใช้แคปซูล</b></p> <p>-เสนอข่าว นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า คพ.ได้รณรงค์ให้เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม หรือแคปซูล เริ่ม 1 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยมีบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่ม 5 รายใหญ่ ได้แก่ น้ำดื่มคาราบาว น้ำดื่มช้าง น้ำดื่มคริสตัล น้ำดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ และน้ำดื่มสิงห์ เลิกใช้แคปซูลแล้ว และเพื่อขยายผล คพ.ได้ทำหนังสือถึงหน่วยงานระดับกระทรวง 19 กระทรวง เลขาธิการ อย. ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อขอความร่วมมือ ใช้น้ำดื่มบรรจุขวดที่ไม่มีแคปซูลในการจัดประชุม การจัดงานอื่นๆ รวมทั้งการจำหน่ายในร้านค้าสวัสดิการของหน่วยงาน</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา (7 พ.ค. 61)</p>	<p><b>สารเคมีรั่วไหล โรงไฟฟ้าแม่เมาะ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายประทีป พันธุ์ยก หมวดยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวถึง กรณี กฟผ. อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลบริเวณถังบรรจุภายในพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทน ว่า เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้นจนควบคุมการรั่วไหลได้แล้ว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน (5 พ.ค. 61)	<b>ไขเลือดออก</b> -เสนอข่าว นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.สคร.12 จ.สงขลา เปิดเผยสถานการณ์โรคไขเลือดในพื้นที่ สคร.12 ตั้งแต่ วันที่ 1ม.ค. -24 เม.ย. พบผู้ป่วย 698 ราย แยกเป็น สงขลา 290 ราย ตรัง 97 ราย นราธิวาส 94 ราย ปัตตานี 75 ราย พัทลุง 73 ราย ยะลา 47 ราย และ สตูล 22 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต โดยภาคใต้มีอัตราผู้ป่วยสูงสุด รองลงมา ภาคกลาง ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ อาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ นักเรียน ร้อยละ 40.34
โพสต์ทูเดย์ (5 พ.ค. 61)	<b>ผงไหมชิริน</b> -เสนอข่าว น.ส.พัชรี บุญสนิท นักพัฒนารูทิกนิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) เปิดเผยว่า สถาบันฯ ได้ทำการวิจัยด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมความงาม และนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการใช้รังสี ได้แก่ ผงไหมชิริน ซึ่งเป็นการนำไหมไทยมาผ่านกระบวนการฉายรังสีแกมมาประมาณ 300 กิโลเกรย์ ก่อนนำมาสกัดเป็นผงไหม มาจัดแสดงเป็นสินค้าทางเลือกใหม่ในกลุ่มสกินแคร์
ไทยรัฐ คอลัมน์สี่แยก บันเทิง (7 พ.ค.61)	<b>วันมะเร็งรังไข่สากล</b> -กล่าวว่า สมาคมมะเร็งรังไข่ไทยและรพ.จุฬาราชการณ์ จะจัดแถลงข่าวโครงการ ‘Whisper of Ovary’ เนื่องในวัน มะเร็งรังไข่สากล ในวันที่ 8 พ.ค. 2561 เวลา 15.00 น. ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เว็บไซต์ข่าวสด (5 พ.ค. 61)	<b>พยาธิในท้องปลา</b> -เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ ท้อป สายชีว บิดหมดปอกอกหมดปลาย เผยแพร่คลิปปลาตู้ตัวหนึ่งที่ถูกแกะเปลือก แต่ก้างและเครื่องใน พบสิ่งผิดปกติในท้องปลา เป็นตัวยาวๆ สีส้ม ระบุว่าเหมือนพยาธิ แต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
เพจ Drama-addict (7 พ.ค. 61)	<b>หญิงตั้งครรภ์แพ้ยารุนแรง</b> -โพสต์ข้อความกรณีหญิงตั้งครรภ์ที่แพ้ยารุนแรงหลังไปรักษาที่คลินิกแห่งหนึ่ง ซึ่งญาติมีความกังวลเรื่องอาการ เจ้าของเพจจึงได้ประสาน สปสช. ให้พูดคุยกับแพทย์ที่รักษาและญาติผู้ป่วย หลังแพทย์อธิบายอาการและแนวทางการรักษา ญาติค่อนข้างมั่นใจและรักษาต่อที่รพ.เดิม สำหรับยาคนไข้ได้รับการฉีดจากคลินิก คือ ceftriaxone เป็นยาฆ่าเชื้อที่มีใช้ทั่วไปและมีความปลอดภัยสูง ซึ่งการแพ้ยาแบบ steven johnson syndrome เกิดขึ้นได้กับยาทุกชนิด



fanmoph



pr\_moph



ministry\_of\_public\_health



moph channel



clubhealthch